




	บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ (ประเภทมีสมุดคู่ฝาก/ไม่มีสมุดคู่ฝาก)	บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ขั้วบัญชีวอล์ง	บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
ข้อมูลบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์	 <p>บัญชีเงินฝากที่ให้อิสระกับการออมฝากถอนได้ทุกวันไม่จำกัดจำนวนครั้ง และจำนวนเงิน (บัญชีประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก ลูกค้าต้องสมัครบัตรเดบิตด้วย)</p>	 <p>บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ที่ให้ความคุ้มครองประกันชีวิตสูงสุดถึง 10 เท่าของยอดเงินฝากในอัตราเบี้ยประกันที่ต่ำเป็นพิเศษให้ความคุ้มครองชีวิตไม่ว่าจะเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ และทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจากอุบัติเหตุ เพียงมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป</p>	 <p>บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ที่มีสิทธิประโยชน์เป็นพิเศษจากบัญชีสะสมทรัพย์ปกติ ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ไม่มีค่าบริการรักษาบัญชีเงินฝากรวมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีในกรณีสมัครบัตรเดบิตเพื่อใช้คู่กับบัญชี</p>
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก		
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ	500 บาท	5,000 บาท	ไม่มีขั้นต่ำ
ค่าธรรมเนียม	50 บาทต่อเดือน สำหรับบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท		ไม่มีค่าธรรมเนียม
ช่องทางในการติดต่อ	บิวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ www.bangkokbank.com		
ข้อควรระวัง	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิประโยชน์ให้ความคุ้มครองประกันชีวิต ผู้เปิดบัญชีต้องมีอายุ 5-60 ปี ค่าเบี้ยประกัน ร้อยละ 1.00 ต่อปี แต่ปัจจุบันคิดค่าเบี้ยประกัน ร้อยละ 0.50 ต่อปี ของจำนวนเงินฝาก โดยหักจากบัญชีเงินฝาก เมื่อมีการนำดอกเบี้ยเข้าบัญชี ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ทุกปลายเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี) หรือในวันที่ยกบัญชี แล้วแต่กรณี การเปิดบัญชีสามารถเปิดได้มากกว่า 1 บัญชีขึ้นไป แต่จะได้รับความคุ้มครองทุกบัญชีรวมกันเมื่อยอดเงินฝากไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท และไม่เกิน 200,000 บาท ให้ความคุ้มครองโดย บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต ค่าเบี้ยประกันไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 		
	<ul style="list-style-type: none"> การทำธุรกรรมข้ามเขต ข้ามผู้ให้บริการ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ได้รับการคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยไม่เกินจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด บัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศและบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองตาม พรบ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามพนักงานขายทันที 		